



# กองเกษตรสาธาณืเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 285/2553

30 มีนาคม 2553

พืธีลางนามบับทืกความเข้าใจการจ้ดทำรายงานการศึกษาและแผนงานรองรับการจ้ดตั้งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระหว้าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กับ องค์การสวนยาง

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เป็ดเผยภายหลังเป็นสัักขีพยานในพืธีลางนามบับทืกความเข้าใจการจ้ดทำรายงานการศึกษา และแผนรองรับการจ้ดตั้งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระหว้าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) โดยมี นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และนายชชาติ ต้นอังกสานกุล ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เป็นผู้ลางนามในบับทืกความเข้าใจ ฯ และ นายสุจันต์ สิทธิวงกุล หัวหน้างานนิติกร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และนายสุริโย โมสิกะ หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ การสวนยาง เป็นพยาน ว่า ภายหลังจาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และองค์การสวนยาง เข้าสู่ระบบการประเมินผล งานรัฐวิสาหทืก มีตัวชี้วัด เรือง การจ้ดทำรายงานการศึกษาและแผนงานรองรับการจ้ดตั้งการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2553 ในตัวชี้วัดกำหนดไว้ว่า ต้องมีแผนงานรองรับระหว้าง 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง และองค์การสวนยาง อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยแผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน แผนบริหาร จัดการอัตรากำลัง แผนการเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และแผนประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ในองค์กร จึงได้จ้ดให้มีพืธีลางนามบับทืกความเข้าใจการจ้ดทำรายงานการศึกษาและแผนงานรองรับการจ้ดตั้ง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระหว้าง 2 หน่วยงานขึ้นในวันนี

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 ซึ่งเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ..... ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยเนื้อหาของร่าง พ .ร.บ. การยางฯ เป็นการรวมภารกิจเกี่ยวกับยางพาราของ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง – องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่ง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และองค์การสวนยาง มีเจตนารมณ์สอดคล้องกันว่า เพื่อเป็นการ เตรียมการรองรับในการจ้ดตั้งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จึงได้พิจารณาและบับทืกความเข้าใจในหลักการ เพื่ อร่วมกันจ้ดทำรายงานการศึกษาและแผนงานรองรับของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง หรือผู้แทน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการองค์การสวน ยาง หรือผู้แทน เป็นกรรมการ หัวหน้างานนิติกร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้า ฝ่ายบริหาร องค์การสวนยาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อย่างไรก็ดี บับทืกความเข้าใจฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบทั้งสองหน่วยงาน และให้มีผลบังคับปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่มีการลางนามร่วมกัน และให้จ้ดทำ รายงานการศึกษาและแผนงานรองรับฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553